



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
4 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ,ไทยโพสต์,มติชน,เดลินิวส์,ข่าวสด,คมชัดลึก,โพสต์ทูเดย์,กรุงเทพธุรกิจ,สยามรัฐ,แนวหน้า,ผจก.ระบบบายวัน,มติชนออนไลน์,เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผจก.ออนไลน์,สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น,ศูนย์ข่าวแอฟซิปค,สำนักข่าวอิศรา ,one31,acnews,77kaoded,js100,mcot

-เสนอข่าว นพ.โอภาส อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงว่า ขณะนี้ผู้ป่วยติดเชื้อคงเดิม 43 คน แบ่งเป็นรักษาหายแล้ว 31 คน เหลือรักษาตัวใน รพ. 11 คน เสียชีวิตแล้ว 1 คน ส่วนการเดินทางกลับของกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ รอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัด เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมป้องกันโรค และยังประสานหน่วยงานนั้นคงหาสถานที่ในการกักตัว 14 วัน ในการควบคุมป้องกันโรค และขอความร่วมมือ อสม.ร่วมสอดส่อง ส่วนหน้ากากอนามัยมือสองเข้าข่ายขยะติดเชื้อ นำมาจำหน่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข แนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 สวมใส่หน้ากากผ้าแทนการใช้หน้ากากทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน,ไทยโพสต์,ไทยรัฐ,ไทยรัฐ,ผจก.รายวัน,สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. ระบุ การนำคนไทยที่มีความประสงค์ออกจากเกาหลีใต้กลับประเทศไทย โดยมีทั้งแรงงานผิดกฎหมายและผู้ลักลอบเข้าเมือง ว่า เป็นเรื่องต้องดูอยู่แล้ว และ ก.การต่างประเทศต้องมาร่วมมือกัน ส่วนการกักตัวคงใช้มาตรฐานเดียวกัน กับการดูแลนักศึกษาที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น โดยในวันนี้ ( 4 มี.ค.) เวลา 09.00 น. นายกฯ ได้เรียกประชุม ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดการบริหารจัดการ

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์workpoint news, เว็บไซต์kapook, เว็บไซต์ACnews, เว็บไซต์TNN, เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์Thaipbs, เว็บไซต์Innews, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์chiangmai news, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์New18, เว็บไซต์Thaigov

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ หน้ากากอนามัยออกแบบเพื่อการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่สามารถซัก รีด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ ขอให้ประชาชนระมัดระวังผู้ที่ฉวยโอกาส ควรซื้อจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน

-นพ.สมพงษ์ ชัยโอภาสนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวถึงกรณีมีการจับกุมเครือข่ายนำหน้ากากอนามัยใช้แล้วมาซักเพื่อจำหน่ายต่อ นั้น ตรวจสอบเบื้องต้นไม่ใช่หน้ากากที่ใช้ในรพ. ก็ถือว่าคล้ายกังวลเรื่องเชื้อโรคไปบ้าง แต่ไม่ว่าหน้ากากจะมาจากที่ไหน ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนำมาใช้ ต่อ ทั้งนี้หน้ากากอนามัยที่มาจากแหล่งอื่นถือเป็นสิ่งปฏิกูลที่ต้องมีข้อกำหนดเรื่องการทิ้งและทำลาย และห้ามนำไปใช้ต่อ หากฝ่าฝืนจะผิดหมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีโทษ ทั้งจำทั้งปรับ

**สื่อที่นำเสนอ :** แนวหน้า

-เสนอข่าว นพ.โอภาส อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ หน้ากากอนามัยในสถานพยาบาลมีบางพื้นที่ขาดแคลน บางพื้นที่เพียงพอ บางพื้นที่เกิน ปลัดสร.สั่งให้บริหารจัดการในจังหวัด ในเขตสุขภาพให้ได้ พร้อมสำรวจสต็อกและความต้องการใช้เพิ่มเติม ซึ่งจะรายงานผลเข้ามาที่ส่วนกลางวันนี้ ( 4 มีนาคม) ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าสถานพยาบาลหลายแห่งขาดแคลนหนักถึงขั้นต้องยับหน้ากากอนามัยชนิดผ้าใช้ เป็นการเพิ่มความเสี่ยงเพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับเชื้อโรคนั้น นพ.โอภาส กล่าวว่า การใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้า นั้น มีการใช้ในส่วนงานที่ไม่มีการสัมผัสผู้ป่วย เช่น เจ้าหน้าที่ออฟฟิศ แต่ถ้าที่ไหนขาดแคลนจริงๆ สามารถแจ้งเข้ามาได้

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9,bluechipthai,

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากรของกรมควบคุมโรค เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการป้องกันโรค และถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคคลอื่น

**สื่อที่นำเสนอ :**

-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสของประเทศไทยกับปัญหา COVID-19 โดยผู้ปกครองช่วยกันปลูกฝังสำนึกต่อสังคมและสังคมสมานฉันท์ให้กับลูกหลานที่บ้านตั้งแต่วัยเด็ก ช่วยลดความกลัว ความวิตกกังวล ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตัวเอง

## การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ,แนวหน้า ,สยามรัฐ,ผจก.รายวัน,มติชน ,เดลินิวส์,ไทยโพสต์,เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ไทยรัฐ ,สำนักข่าวอิศรา,ผจก.ออนไลน์,เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์,nationtv, bangkokbiznews, newstw

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ สั่งใช้มาตรการเร่งด่วน 14 ข้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้หน่วยราชการดำเนินมาตรการตามสธ.อย่างเคร่งครัด จนท.ที่กลับจากประเทศเสี่ยงและจำเป็นต้องสังเกตอาการ ปฏิบัติงานภายในที่พัก 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา จัดให้มีศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ทำเนียบรัฐบาล จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกกลุ่ม ให้สธ.ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม และจัดสวัสดิการพิเศษให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอความร่วมมือเอกชนเลื่อนจัดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวจำนวนมาก ขณะที่ กรมการค้าภายใน' เตรียมขง กกร. กำจัดการถือครองหน้ากานามัยของประชาชน ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้า 11 โรงงาน ตรวจสอบปริมาณการผลิต</p> <p>-นายกฯ แฉลงผลการประชุม ครม. ถึงมาตรการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ของผู้ใช้แรงงานไทยผิดกฎหมาย หรือ ผีน้อย จากเกาหลีใต้ที่ขอลกลับประเทศไทยว่า ในวันที่ ( 4 มี.ค.นี้) จะมีการประชุมในรายละเอียดว่าจะมีมาตรการอย่างไร ปัญหาใหญ่คือจะควบคุมคนจำนวนมากได้อย่างไร</p> <p>-ครม.อนุมัติงบกลาง ปีงบ 2563 วงเงิน 1,233 เพื่อเมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ระยะการระบาดในวงจำกัด (ระยะที่ 2) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน หรือเดือนมี.ค.-พ.ค. 2563</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เผย รัฐบาลได้จัดทำโครงการหน้ากากทางเลือก หรือหน้ากากผ้า ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้วว่า สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ โดยจะเร่งผลิต 10 วันให้ได้ 50 ล้านชิ้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยที่ประชุม ครม.จัดงบประมาณวงเงิน 225 ล้านบาทสนับสนุน ในการผลิตหน้ากากผ้า อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือ การกักตุนที่มาจากหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว เนื่องจากเป็นขยะติดเชื้อ แต่ยังคงเห็นทั้งรวมกับขยะทั่วไป ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยรัฐบาล</p> <p>นอกจากนี้ นายกฯ ได้หารือกับรพ.พณิชย รวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย 11 โรงงาน มีกำลังผลิต 30 ล้านชิ้นต่อเดือน เฉลี่ยวันละล้านกว่าชิ้น ในจำนวนนี้ต้องจัดสรรปันส่วนให้กระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรทางการแพทย์ 350,000 ชิ้นต่อวัน ส่วนที่เหลืออีก 700,000 ชิ้น ต้องกระจายจำหน่ายไปประชาชนทุกพื้นที่ ทั้งร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านประชารัฐ</p> <p>สำหรับ มาตรการดูแลแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ ก.คมนาคมเตรียมเสนอแผนปฏิบัติการและมาตรการเฝ้าระวังต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่มีนายกฯ เป็นประธานในวันนี้ (4 มี.ค.) เวลา 09.30 น. ใช้แนวทางที่เดียวกับกรณีรับคนไทยกลับจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สำหรับรถที่จะจัดส่งกลับภูมิลำเนา ได้ประสานกับ ก.สาธารณสุข ให้เตรียมชุดป้องกันสำหรับพนักงาน ขบ.และบขส. ที่จะทำหน้าที่ขนส่ง เพื่อความมั่นใจ รวมถึงการทำความสะอาดขนส่งหลังจากส่งถึงภูมิลำเนาแล้ว</p> <p>-ก.พาณิชย์จะจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย มีหน่วยงานที่เข้าร่วมมาจาก อย. รพ.เอกชน เป็นต้น โดยกรมการค้าภายใน เตรียมจัดรถโมบายกระจายหน้ากากอนามัยทั่วประเทศ วันที่ 5 มี.ค.นี้ ขณะนี้ได้ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดขายหน้ากากอนามัยเกินจริงไปแล้ว 60 คดี</p> <p>-ก.ยุติธรรม เผย ในเรือนจำและทัณฑสถานหญิงสามารถผลิตหน้ากากอนามัยออกมาได้จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำบุรีรัมย์,ชัยนาท ,กำแพงเพชร และ เชียงใหม่ สามารถสั่งซื้อได้ในจำนวนมากในราคาขอมเยา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> workpointnews</p> <p>-เสนอข่าว รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกประกาศเรื่องการใช้น้ำกากอนามัยชนิดต่างๆ สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล และประกาศงดบริการคลินิกตรวจสุขภาพ คนไทยและชาวต่างชาติ อาคาร ภปร. เลี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์,แนวหน้า,ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจเข้าตรวจร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ที่นำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมา รีไซเคิลขาย เชิญตัวเจ้าของร้านมาสอบสวนเบื้องต้น สารภาพว่า ได้นำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมาเข้าเครื่องซักผ้า จากนั้นนำมารีดให้เรียบเหมือนของใหม่ เปิดขายทางเฟซบุ๊ก ขายชิ้นละ 3 บาท โดยขายไปแล้ว 84,000 ชิ้น ตำรวจตั้งข้อหาขายของโดยหลอกลวง ไม่มีใบอนุญาตค้าของเก่า ได้ปล่อยตัวชั่วคราว จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมเรียกผู้ต้องหาคุมตัวส่งฟ้องศาล จ.สระบุรีต่อไป</p>	
<p><b>ประเด็นผลกระทบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด,เว็บไซต์เดลินิวส์,ผจก.ออนไลน์</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ได้ลงนามประกาศ เรื่องกำหนดให้ 9 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้ จีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า) ไต้หวัน ฝรั่งเศส สิงคโปร์ อิตาลี และอิหร่าน ทุกคนที่เดินทางมาจาก 9 ประเทศ ต้องกักตัว 14 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งประเด็นนี้ รมว.สธ.ได้มีการโพสต์ข้อมูลในเฟซบุ๊กด้วย แต่ต่อมาได้ลบโพสต์ออก และ ปิดเฟซบุ๊ก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.รายวัน,ผจก.ออนไลน์,สปริงนิวส์,สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,thebangkokinsight</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว สำนักสารนิเทศ สป.ชี้แจงว่า ประกาศดังกล่าว มีการแก้ไขข้อมูล จึงต้องรอประกาศฉบับใหม่</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์บ้านเมือง,siangtai</p> <p>-เสนอข่าว รองผู้ว่าฯภูเก็ต พร้อมนพ.สสจ.ภูเก็ต และ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวกรณีแพทย์หญิงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ นพ. ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต และ รองผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ กล่าวหาว่า เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการป้องกันโรคCOVID-19 ระบุภูเก็ตมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ขอประชาชนเชื่อมั่นว่าระบบการรับมือการควบคุมโควิด-19 ของจังหวัดได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานระดับประเทศ ชี้ประเด็นแจ้งความทั้งหมดอาจเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ,มติชน,ศูนย์ข่าวแปปซิฟิค, js100,workpointnews</p> <p>- เสนอข่าว กระทรวงแรงงาน ระบุ คนไทยที่มีความประสงค์ออกจากเกาหลีใต้กลับประเทศไทย มียอดแล้ว 5,500 คน (แรงงานผิดกม. 5,000 คน ถูกกม.500คน ) โดย 4,700 คน กลับถึงไทยแล้ว แต่ไม่ได้กลับพร้อมกันทีเดียว เป็นการทยอยกลับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ส่วนแรงงานผิดกฎหมายที่เหลืออีก 145,000 คน ยังไม่มอบตัวและไม่ได้ขอกลับไทย</p> <p>-ด้าน สตม. เผยว่า คนไทยกลุ่มนี้จะอยู่ในลักษณะผู้ถูกส่งกลับจะอยู่ 2 ช่องทาง คือ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ทำอากาศยานดอนเมือง ซึ่งตม.จะประสานเจ้าที่ควบคุมโรคที่อยู่ประจำสนามบินไปรอที่หน้าประตูเครื่องให้จัดโซนเฉพาะ จากนั้นใช้เครื่องเทอร์โมสแกนวัดไข้โดยละเอียด หากพบมีอาการไข้จะเชิญไปกักตัว ฝ้าดูอาการ และรักษาในรพ.เครือข่ายสธ. ส่วนกลุ่มที่ไม่มีอาการจะเข้าสู่พิธีการคนเข้าเมือง ให้กรอกประวัติ โดยจะส่งข้อมูลให้กรมควบคุมโรค เพื่อประสานไปยังภูมิลาเนา ให้ติดตามอาการอีกครั้ง ล่าสุดมีผีน้อยเดินทางมาจากสนามบินอินชอน ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 7 คน มีอาการไข้ 2 คน ส่งไปเฝ้าระวังที่รพ.แล้ว ส่วนที่เหลือปล่อยกลับไป ให้ดูแลตัวเอง 14 วัน</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> workpointnews</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ออกเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัย ระบุ สำหรับคนที่ไม่ป่วย การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ covid-19 อาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มด้วยเนื่องจากเพิ่มโอกาสที่มีเชื้อจะไปสัมผัสใบหน้า การใช้แอลกอฮอล์พบนหน้ากอกอนามัยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ และ หน้ากากผ้าไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้</p> <p>-ผู้ใช้วิตเตอร์ ชื่อ ทะนิต อาร์ม @doctarm ระบุว่า รมว.สธ.ให้ใช้หน้ากากผ้าแก้ไขปัญหาหน้ากอกขาดแคลน แต่วันนี้สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่าหน้ากากผ้าป้องกันโรคไม่ได้ และเห็นว่ารัฐควรหาหน้ากอกให้บุคลากรทางการแพทย์ให้พอก่อนดีกว่าไหม</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> thestandard</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี นาย สิริระ เจนจาคะ ส.ส. กรุงเทพฯ เขต 9 พรรคพลังประชารัฐ แจกหน้ากากอนามัยให้ตำรวจ เทศกิจ และประชาชนในพื้นที่ 10,000 ชิ้น ซึ่งมีนักวิชาการออกมาบอกว่า หน้ากากไม่ได้มาตรฐาน โดยล่าสุดนายสิริระ ออกมาชี้แจงว่า ส่วนตัวไม่ทราบว่ามาตรฐานของหน้ากากอนามัยเป็นอย่างไร จึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขออกมาให้ความรู้ ว่า หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานเป็นอย่างไร เพราะอย่างน้อยประชาชนก็จะได้รับรู้ด้วย</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.รังชัย วชิระโรจน์ไพศาล อธิบดีกรมการทันตแพทยสภา เปิดเผยว่า ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล กระทบความปลอดภัยของหมอฟัน ชี้อุดฟัน ขูดหินปูน ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของละออง ถ้าไม่มีหน้ากากใส่จะอันตรายต่อตัวผู้ให้บริการเสียเอง</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> msn</p> <p>-เสนอข่าว หมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพพร้อมข้อความเปิดรายได้ค่าโอทีของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา ในช่วงที่การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยต้องทำงานหนักมากเป็นพิเศษ ชั่วโมงละ 80 บาท</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ปัญหาหน้ากอกอนามัยขาดแคลน รพ.รัฐและเอกชน จ.สงขลา ให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ใช้คนละ 1 ชิ้น ต่อวัน ส่วนผู้ป่วยเดิมจะแจกให้ผู้มีอาการไข้ ไอ แต่ ขณะนี้ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีไม่เพียงพอ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ:</b> คมชัดลึก</p> <p>จากกรณีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ข้อมูลว่าสารสกัด "ฟ้าทะลายโจร" สมุนไพรของไทย สามารถยับยั้งการเติบโตของไวรัสโควิด-19 ได้ จึงทำให้ประชาชนเริ่มตื่นตัวหาซื้อฟ้าทะลายโจรมารับประทานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ภญ.ภาชีณี เสาร์แก้ว ผู้จัดการทั่วไปบริษัทตัวแทนขายยาแห่งหนึ่ง เตือนว่าส่วนกรณีที่ประชาชนปลูกฟ้าทะลายโจร อยู่แล้วหรือจะนำมาต้มดื่มโดยตรงนั้น แนะนำว่า ควรหลีกเลี่ยงการดื่มในปริมาณที่เข้มข้น จำเป็นต้องผสมสมุนไพรอื่นควบคู่เพื่อลดการเกิดผลข้างเคียง แต่ต้องเป็นไปตามการแพทย์แผนไทยหรือปรึกษาแพทย์</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.รายวัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว โซเชียลพาพร้อมใจติดแฮชแท็ก #ผีน้อย ที่ขอ กลับประเทศ เรียกร้องกักตัว14วันไม่มีข้อยกเว้น ให้รัฐบาลออกมาตรการคุมเข้ม ไม่ควรให้กักตัวเองที่บ้าน เพราะจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนเหล่านั้นจะไม่ออกไปในพื้นที่สาธารณะ</p> <p>-ด้านนพ.ธีระวัฒน์ บอกชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยหากจะให้กักตัวเองอยู่บ้าน 14 วัน พร้อมเสนอมาตรการรับมือกับผีน้อยที่จะเดินทางเข้าประเทศ ไทย ว่าต้องมีพื้นที่กักตัวโดยเฉพาะ อาจจะทำที่คล้ายๆ เป็นโรงพยาบาลสนาม ตั้งเต็นท์ มีอาหารการกิน แต่ต้องแยกเป็นสัดส่วนพอสมควร อย่างเป็นที่เห็นที่สนามคอยตรวจร่างกายเป็นระยะๆ ไป หากปลอดภัยแล้วค่อยปล่อยกลับบ้าน</p> <p>-ขณะที่ จำพิชิต ขจัดพาลชน เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ชื่อตั้งอย่าง "Drama-addict" เสนอพื้นที่เกาะปิดกักตัวแบบออสเตรเลีย 14 วัน</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เผยแพร่แถลงการณ์ เรื่องกรณี การบริหารจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 พบว่า การบริหารจัดการระดับประเทศ พบว่าไม่มีการบูรณาการอย่างชัดเจน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ ,การสื่อสารในระดับประเทศ ทั้งเรื่องข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลงานวิจัย หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน, ขอเรียกร้องนโยบายการดูแลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วยในกรณีติดเชื้อและทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต เพิ่มเติมจากสภากาชาดปกติ</p>	
<p><b>Fake news</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> 77kaoded,sanook,springnews</p> <p>-เสนอข่าว ศิริราช ชี้แจงข่าว ที่มีกระแสในสื่อโซเชียล กล่าวอ้าง ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลว่า จะมีการระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ในเดือนเมษายน และเตือนให้ประชาชนสำรองน้ำ อาหารแห้ง รวมทั้งหน้ากากอนามัยนั้น ไม่เป็นจริง ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือตื่นตระหนก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> nationweek</p> <p>-เสนอข่าว เผยภาพบุคลากรทางการแพทย์รพ.ธัญบุรี ใส่ชุดป้องกันเชื้อโรคกำลังลำเลียงผู้ป่วยไปยังห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้รอกการแถลงจากรพ.อีกครั้งหนึ่ง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> linetoday</p> <p>-เสนอข่าว เพจ ออ มันเป็นอย่างนี้เอง by อาจารย์เจษฎ์ โพสต์ข้อความว่า กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ประกาศว่า สารเอนโดร่าไฟไลต์ ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ช่วยรักษาโรคCOVID-19 อย่างที่แชร์กัน โดยเป็นภาพการแถลงข่าววันที่ 25 ก.พ.63</p>	
<p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด,ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์,ศูนย์ข่าวแอฟริกา,เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์,XinHuathai, bbc, workpointnews, workpointnews</p> <p>- เสนอข่าว WHO ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์จากองค์การอนามัยโลกรวม 7.5 ตัน ประกอบไปด้วยยา ชุดตรวจหาเชื้อ ถุงมือ หน้ากากผ่าตัด และหน้ากากช่วยหายใจ ไปช่วยอิหร่าน</p> <p>- นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีรายงานผู้ติดเชื้อภายนอกจีนมากกว่าภายในจีนถึงเกือบ 9 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไปทั่วโลกขณะนี้อยู่ในระดับสูง สิ่งที่ยู่อกังวลมากที่สุดขณะนี้คือการแพร่ระบาดในเกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน และญี่ปุ่น</p> <p>-จีน เจ้าหน้าที่จีนยังโชว์ความคืบหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19 และความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการประกาศว่า มณฑล 19 แห่งเริ่มให้บริการรถประจำทางภายในมณฑลอีกครั้ง ยอดผู้ป่วยรวมในประเทศเพิ่มเป็น 80,151 คน ผู้เสียชีวิต 2,943 ราย</p> <p>-เมียนมา ไม่ให้เรือสำราญ The Silver Spirit เข้ามาเทียบท่าในประเทศ เนื่องจากได้เข้าเทียบท่าในประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงประเทศไทย</p> <p>-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 974 คน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุด รวมมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 5,186 คน และผู้เสียชีวิต 34 คน ประธานาธิบดีมุน แจ-อินของเกาหลีใต้ออกมาขอโทษสำหรับปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน</p> <p>-ไต้หวัน กระทรวงดิจิทัลไต้หวัน ทำแผนที่เรียลไทม์แสดงจุดที่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้</p> <p>-อิตาลี สั่งปิดเมืองหลายแห่ง ประเทศอื่นๆ ยังไม่มีการบังคับใช้การกักกันคนจำนวนมาก แต่เลือกที่จะขอร้องประชาชนและภาคเอกชนงดจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ เลื่อนการแข่งขันกีฬา และงดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดแทน</p> <p>- อิหร่าน นายเพอร์ฮอสเซน โคลิแวนด์ หัวหน้าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของอิหร่าน ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 สำหรับผู้เสียชีวิต ขณะนี้มีจำนวน 77 ราย ผู้ติดเชื้อ 2,336 ราย</p> <p>- ชาวดีอาร์เบย์ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นชาวซาอุฯ ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอิหร่านผ่านทางบาร์เรน</p> <p>-ยูเครน ยืนยัน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นรายแรก</p> <p>-ศูนย์วิศวกรรมและระบบวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ฮอปกินส์ ในสหรัฐ อเมริกา สรุบบยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างน้อย 74 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 ประเทศ ว่า มีผู้เสียชีวิตรวม 3,117 ราย ติดเชื้อ 90,933</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คน ส่วนจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดรองจากจีนแผ่นดินใหญ่ ยังคงเป็นเกาหลีใต้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 600 คน รวมแล้วเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4,812 คน เสียชีวิตแล้ว 28 ราย อิตาลีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 342 คน รวมเป็น 2,036 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 52 คน อิหร่าน ติดเชื้ออีก 523 คน เพิ่มเป็น 1,501 คน เสียชีวิต อย่างน้อย 66 ราย</p>	
<p><b>บทความ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1  <b>-เสนอว่า</b> ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บอกว่า กรณีชายหนุ่มวัย 35 ปี เสียชีวิตรายแรกของประเทศไทยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื้อปอดเสียหายหนักมาก นั้น เชื้อไวรัสโควิด-19 มีลักษณะเฉพาะ โดยคนคนหนึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ในขณะไม่มีอาการใดๆ จนแทบไม่รู้เลยว่าสามารถแพร่เชื้อได้ เป็นการแพร่เชื้อช่วงระยะฟักตัวก่อนมีอาการ เพราะจากข้อมูลในจีนพบว่า 1-2% ของคนใช้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือประมาณ 7 หมื่นกว่าคนไม่มีอาการบ่งบอกใดๆ ทุกคนต้องตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูม เตรียมรับมือป้องกันสถานการณ์แง่มุมหนึ่งก็อย่าลืมนประเด็นสำคัญถึงเวลาแล้วหรือยังที่ “ผู้ป่วยจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ” ต่อสังคม</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน บทนำมติชน  <b>-กล่าวว่า</b> ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด แม้แต่ในรพ.ก็ขาดแคลน โดย สธ.ระบุว่าเป็นหน้าที่ของ พณ. ในการจัดให้มีหน้ากากอนามัยจำหน่าย เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม ขณะเดียวกัน พบว่า หน้ากากอนามัยที่หายไปกลับมีขายเป็นลือตใหญ่ในออนไลน์ ล่าสุด นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกฯ และ รมว.พณ. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางบริหารจัดการ ถือว่าเป็นอีกตัวชี้วัดความเชื่อถือในการแก้ปัญหาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ ทะหะพาที  <b>-กล่าวว่า</b> เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องคิดและหาหนทางในการแก้ปัญหา แม้ สธ.จะเข้มแข็งมาก แต่ก็ยังมีการบริหารจัดการบางเรื่องที่คนไทยรู้สึกใจคอไม่ค่อยดี เกรงว่าจะรับมือไม่ไหว การปฏิบัติหน้าที่สำคัญคือ การป้องกันตัวโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือขาดแคลน ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกฯ และ รมว.สธ.ที่นำทีมแจกเป็นแสนๆ ชิ้น แต่คิดว่าน่าจะไปช่วยเร่งรัดหัวหน้ารัฐบาลให้ส่งผลิตหน้ากากและเจลล้างมือโดยเร็วที่สุด นำมาวางจำหน่ายให้ทั่วถึงในราชอาณาจักรจะดีกว่า</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย  <b>-กล่าวว่า</b> หน้ากากอนามัยหาซื้อไม่ได้ในตลาด ประชาชน รพ.เอกชน ก็ซื้อไม่ได้ โรงงานก็เดินเครื่องผลิตทุกวัน ใน Priceza.com มีขายปลีกชิ้นละ 6-15 บาท ปรจจากรัฐบาลนี้บริหารประเทศไม่เป็น แก้ปัญหาประเทศไม่ได้</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์ บทบรรณาธิการ  <b>-เสนอ</b> การแก้ไขปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย ราคาแพง ภาครัฐทุกกระทรวง ทบวง กรม จะต้องร่วมกันบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจริงจัง ไม่โยนภาระให้เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า คอลัมน์เส้นใต้บรรทัด  <b>-เสนอบทความว่า</b> กล่าวถึงมาตรการของส่วนกลางในขณะนี้ยังไม่เป็นรูปธรรม เปรียบเทียบ มาตรการเข้มงวดของรัฐบาลจีน ซึ่งมีนักเรียนไทยในจีนได้ให้ข้อมูล อาทิ มีการกักกิจกรรมต่างๆ ไม่ให้คนมาอยู่ร่วมกัน การต่อแถวยังให้เว้นระยะเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ คัดแยกและค้นหาผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อให้ได้เร็วที่สุด โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้เจ้าหน้าที่คอยคุมเข้มงวดและ เฝ้าระวังไปถึงคนจีนที่อยู่นอกประเทศที่จะเดินทางกลับมาในอนาคตด้วย ส่งผลให้การควบคุมการระบาดในประเทศมีผู้ติดเชื้อลดลง ทั้งนี้ เห็นว่า รัฐบาลควรทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ แทนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อาทิ 1. ยุทธศาสตร์สื่อ การแถลงข่าวรายวัน ควรจัดทำข้อมูลทุกรูปแบบ ให้เป็นระบบ เข้าใจง่าย เผยแพร่ผ่านภาพกราฟิก หรือคลิป ที่สามารถส่งต่อได้ง่าย รัฐบาลควรตั้งคณะทำงานด้านการสื่อสาร และผลิตสื่อทุกรูปแบบ 2. รัฐบาลต้องบริหารงานในสถานการณ์วิกฤติให้เป็นระบบ ทั้งการคัดกรองคนเข้าออก-ประเทศ การติดตามอาการ การเตรียมสถานบริการรองรับ การคัดแยกผู้ป่วย การเข้ายา การศึกษาพฤติกรรมไวรัสฯลฯ และประเมินสถานการณ์จริงจัง 3. การบริหารจัดการเรื่องหน้ากากอนามัยก็ล้มเหลว นอกจากนี้ยังมีกรณีคนไทยหากกลัวกรณีพวกผีน้อยกำลังจะขอกลับประเทศไทยอีก</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ บทบรรณาธิการ  <b>-กล่าวว่า</b> หากพบผู้ที่ตั้งใจปกปิดข้อมูลการเดินทางไปประเทศเสี่ยง ขอให้ลงโทษสูงสุด</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ คอลัมน์สังคมสยามรัฐ  <b>-กล่าวว่า</b> กรณีปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด สธ.ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด คิดว่าการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งหน้ากากอนามัยมีไว้ป้องกันเชื้อโรคออกจากคนป่วยไม่แพร่กระจาย ที่เสียหายมากที่สุด คือ กระทบถึงบุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วยจริง เพราะไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ได้อย่างเพียงพอ วิธีป้องกันเชื้อไวรัสที่ดีที่สุด คือ กิริร้อน ซ้อนกลาง หมั่นล้างมือ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน  <b>-กล่าวว่า</b> ประชาชนต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด คอยสังเกตอาการตัวเองรวมถึงคนใกล้ชิด หากกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่าคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่น่าจะเป็นอะไร ถือว่าเป็นอันตรายกับสังคมทั้งใกล้และไกลตัว ส่วนปัญหาใหญ่ขณะนี้ คือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หน้ากากอนามัยขาดตลาดแต่มีขายในออนไลน์ สธ.แก้ปัญหาโดยการตั้งโต๊ะแจกก็ต้องประเมินอีกที ว่าทั่วถึงหรือไม่ ซึ่งสธ. และ พล. ควบจับมือกันแก้ปัญหา ส่วนอาคาร สถานที่ต่างๆ ควบ ความถี่ในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ มีเจลล้างมือไว้บริการ</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความว่า ปัญหาหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ ขาดตลาด ราคาแพง ทั้งที่ ก.พาณิชย์ ประกาศเป็นสินค้าควบคุม 2 รายการ ตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมา สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรับผิดชอบ ล่าสุด สมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจรก็กลายเป็นสินค้าหายากอีกอย่างหนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่เป็นสินค้าควบคุม แต่ควบคุมไม่ได้</p>	
<p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> ประชาชาติธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทุกฝ่ายตระหนักในการป้องกันดูแลสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสสอบไม่ผ่าน เพราะข้อมูลข่าวสารที่แพร่กระจายทั้งข่าวจริง เฟกนิวส์ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชนจำนวนมาก ขณะที่การรับรู้เข้าใจถึงอันตรายจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ยังอยู่ในวงจำกัด ชี้ให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ของรัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะเดียวกัน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นสินค้าสำคัญ ขาดตลาด หาซื้อยาก อีกทั้งราคาปรับสูงขึ้นผิดปกติ ดังนั้นก่อนที่การระบาดจะเข้าสู่ ระยะที่ 3 รัฐบาลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องถอดบทเรียนที่ได้รับมาปรับแก้ไข</p>	
<p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> ไทยโพสต์ คอลัมน์เปลวสีเงิน คนปลายซอย</p> <p>-กล่าวว่า ขอความร่วมมือ อย่าโพสต์ตำหนิคนทำงาน อย่าไปสร้างปัญหาและบั่นทอน กำลังใจแพทย์-พยาบาล-บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนรัฐบาลต้องการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์ ไม่ควรสื่อสารเพราะทำให้สับสน ผู้ให้ข้อมูลควรเป็นคณะแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข โดยตรง จะทำให้มีความน่าเชื่อถือ ส่วนกรณีฝืนน้อยกลับไทย ต้องทำความเข้าใจสถานการณ์จริง และควรสื่อสารประเด็นขอให้มั่นใจมาตรการคัดกรองของสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานระดับมาตรฐาน กระบวนการคัดกรองทุกขั้นตอน และมาตรการเฝ้าระวังในระยะ 14 วัน โดยสธ.จะส่งอสม. ไปเป็นผู้ควบคุมดูแล ฟังแล้วคิดว่าสาธารณสุขแถลงได้เข้าท่า นอกจากสร้างสมประสบการณ์ให้บุคลากร อสม.แล้ว ยังถือเป็นการใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และเกิดศักยภาพสูงสุด</p>	
<p><b>มติกรม.แต่งตั้งข้าราชการ</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> มติชน, เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์ themomenttum, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า มีมติอนุมัติตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เสนอแต่งตั้ง พญ.ประพิศ เทพอารักษ์กุล ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี และเห็นชอบให้แต่งตั้ง นพ.ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ สธ. เสนอขอให้แต่งตั้ง นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเป็นต้นไป</p>	
<p><b>กฎหมายทำแท้ง</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า เห็นชอบปรับแก้กฎหมายอายุ มาตรา 301 "หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่น ทำให้ตนเองแท้งลูก" ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน และมาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และคำวินิจฉัยจะมีผลบังคับใช้หนึ่งปีจากนี้ ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ สธ. พม. และ ยธ. ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและกำหนดเงื่อนไขที่จะอนุญาตให้ทำแท้ง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชน แต่ยืนยันไม่ใช้การอนุญาตให้ทำแท้งเสรี</p>	
<p><b>ชุดทดสอบพยาธิ</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี ม.ขอนแก่น เปิดตัวชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิเส้นด้าย พกพาง่าย ตรวจสอบง่าย ได้ผลแม่นยำ รวดเร็ว ทันสมัย อ่านผลด้วยตาเปล่าได้ภายใน 15 นาที ถือเป็นผลงานวิจัยชิ้นสำคัญที่เป็นชุดแรกของโลก เริ่มใช้แล้วในพื้นที่ภาคอีสานของไทย ประกอบด้วย ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน และชุดทดสอบโรคพยาธิเส้นด้าย (สตรีงจิลอยด์) ในคน</p>	
<p><b>สุขภาพจิตผู้ต้องขัง</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติ์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ "การจัดระบบการแพทย์จิตเวชทางไกลหรือเทเล ซายโคตรี " ระหว่างหน่วยงาน ใน จ.นครราชสีมา และรพ.คูเรือข่ายเรือนจำ 6 แห่ง เป็นการสนองนโยบายกรมสุขภาพจิตให้เป็นไปตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำใน เพื่อลด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข้อจำกัดต่างๆ เปลี่ยนจากความยากให้ง่ายขึ้น เพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้ทุกฝ่าย และพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อใช้เชื่อมโยงการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะ มีระบบการตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังรายใหม่ โดยเชื่อมต่อโปรแกรมนี้ที่สถานพยาบาลของเรือนจำ 6 แห่ง กับห้องฉุกเฉิน ของรพ.แม่ข่ายที่ดูแลเรือนจำ และที่รพ.จิตเวชฯ</p>	
<p><b>หมอฟันเถื่อน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ได้ร่วมกับ ปคบ. บุกจับผู้ประกอบการขายอุปกรณ์ฟอกฟันขาว เลเซอร์เถื่อน ทางอินสตาแกรม "lineeteeth" และเฟซบุ๊ก "lvi smile" และจับกุมหมอกระเป่าฉีดยาเสริมความงาม ยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เตือนผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา ควรสอบถามข้อมูลให้แน่ใจก่อนใช้</p>	
<p><b>โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท เปิดการประชุมแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนในการดำเนินงานตำบลกระจายถุงยางอนามัย รวมถึงสื่อความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย การดำเนินงานด้านเอดส์สื่อความรู้โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชนอำเภอละ 1 ตำบล ตำบลละ 5 คน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน</p>	
<p><b>อาหารปลอดภัย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ ข้าวสั้น</p> <p>-เสนอข่าว นายบรรเจ็ด สุขพิพัฒน์ปานนท์ แพทย์ สสจ.ตรัง เปิดเผยว่า สสจ.ตรัง ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมใจ ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย จังหวัดตรัง ปี 2563 มีนโยบายให้ปี 63 เป็นปีแห่งอาหารปลอดภัย และประกาศเป็นวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของไทย โดยมีการบรรยายเรื่องมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและการรับรองมาตรฐานปนเปื้อนเบื้องต้นในอาหาร สัญลักษณ์ ทางเลือกสุขภาพ "ลด หวาน มัน เค็ม" และฉลากโภชนาการ GDA</p>	
<p><b>เหรียญที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติการจัดทำเหรียญษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ พัฒนาการทางการแพทย์ และผลการดำเนินงานของสธ. โดยก.การคลังได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดทำเหรียญษาปณ์ที่ระลึก และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดทำเหรียญษาปณ์ที่ระลึกตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว</p> <p>สำหรับเหรียญษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว เป็นเหรียญษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทยในวันที่ 27 พ.ย.61 สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของประจำปีงบประมาณ 2563</p>	
<p><b>โครงการรับยาใกล้บ้าน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกร จาก รพศ. รพท. ในสังกัดสป.ครอบคลุมเขตสุขภาพ 13 เขตทั่วประเทศ และรพ.ราชวิถี รวม 24 แห่ง และ รพ.ในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดโดยรพ.จิตเวช นครราชสีมาราชชนครินทร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพให้เป็นรพ.แม่ข่าย ให้สามารถดำเนินการจัดบริการกระจายผู้ป่วยจิตเวชไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ขณะนี้เปิดให้บริการ 15 แห่ง มีร้านยาเข้าร่วมโครงการ 164 ร้านล่าสุดมีผู้ป่วยจิตเวช 4 โรค ได้แก่ โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคนอนไม่หลับ สมัครใจร่วมโครงการ 150 คน</p>	